



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๙๗/๒๕๖๑

ด้วย นายสุรพล มณีเนตร ผู้ร้อง อายุ ๕๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๑/๕๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงณัฐราพร หรือนริสรา มณีเนตร ผู้เยาว์ ซึ่งผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรสกับนางสาวนภาพร พรายศรี มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ ผู้เยาว์ ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป มีรายได้สุทธิเดือนละ ๙,๕๐๐ บาท สำหรับนางสาวนภาพรประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ที่บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า มีรายได้เดือนละ ๑๕,๔๕๐ บาท ปัจจุบันผู้เยาว์กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงค์อนุกุล) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร้องมีค่าใช้จ่ายคือ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เดือนละประมาณ ๓,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของผู้เยาว์ เช่น ค่าเทอม ค่าสมุด ปากกา ดินสอ และค่าเรียนพิเศษ เฉลี่ยเดือนละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ค่าผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตประมาณเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมแล้วผู้ร้องและครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้เยาว์มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๓๔๖๘๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว เลขที่ ๑๑๑/๕๗๗ ได้มาโดยการที่ผู้ร้องและภริยาร่วมกันเก็บเงินซื้อมาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ในราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยให้ใส่ชื่อผู้เยาว์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันผู้ร้องและครอบครัวขัดสนเรื่องเงินรายได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ผู้ร้องกับครอบครัวปรึกษากันแล้วจึงมีความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาชำระหนี้บัตรเครดิตซึ่งเป็นหนี้อยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท และอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของครอบครัวและเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนของผู้เยาว์ ซึ่งผู้ร้องได้ไปติดต่อกับสถาบันการเงินแล้ว โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ร้องสามารถกู้ยืมเงินได้แต่ต้องมีหลักประกันมาจดทะเบียนจำนองการกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และเพื่อให้ผู้เยาว์ต้องเป็นหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน จึงมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ของผู้เยาว์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง เพื่อผู้ร้องจะได้นำไปจดทะเบียนรับจำนองเป็นผู้ประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าวเป็นการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ซึ่งผู้ใช้อาจปกครองจะกระทำมิได้เว้นแต่ศาลจะอนุญาต ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ที่จะ

/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๖๘๑ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว เลขที่ ๑๑๑/๕๗๗ ของเด็กหญิงณัฐฐาพร หรือณริสรา มณีเนตร ผู้เยาว์ ให้กับผู้ร้อง เพื่อให้ผู้ร้องจะได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและนำเงินมาใช้จ่ายในการดำรงชีพของครอบครัว และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าการศึกษาเล่าเรียนของผู้เยาว์ต่อไป ในการร้องขอนี้ ผู้เยาว์และนางสาวนภาพร พรายศรี ภริยาของผู้ร้อง รู้เห็นและยินยอมและไม่คัดค้านแต่ประการใด

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอคู่ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑



ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี